



กรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. ๒๓/๒๕๖๒

วันที่แถลงข่าว ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการบริการประชาชนด้วยการปรับปรุงกระบวนการให้บริการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบการโอนเงินแบบผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี โดยลดภาระในการเดินทางไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องรอรับเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือเช็คคืนภาษีสูญหาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศ แต่ปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ขอคืนที่ไม่มีความสะดวกจะขอคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบการโอนเงินแบบผ่านพร้อมเพย์ (PromptPay) จึงมีช่องทางการรับเงินคืนภาษีโดยให้ผู้ขอคืนนำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และหรือเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงฐานะของผู้มีเงินได้ที่มิสิทธิได้รับคืนเงินภาษีไปติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนภาษีได้ที่ธนาคารภายในวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือ

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า กรณีผู้ขอคืนภาษีที่เป็นชาวต่างชาติได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่สามารถไปติดต่อขอรับเงินคืนภาษีที่ธนาคารได้ เนื่องจากเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว ผู้ขอคืนสามารถให้ผู้แทนที่ขอด้วยกฎหมายทำการแทนได้ โดยนำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้แทนที่ขอด้วยกฎหมาย ติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนภาษีได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือ

การดำเนินการดังกล่าวรองรับถึงกรณีอื่นๆ ที่ผู้ขอคืนภาษีไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง และมีผู้ทำการแทนขอด้วยกฎหมาย เช่น ผู้ขอคืนถึงแก่ความตายก่อนได้รับเงินคืนภาษี คนพิการ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ขอคืนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในต่างประเทศ กรณีดังกล่าวผู้ขอคืนสามารถให้ผู้แทนที่ขอด้วยกฎหมายทำการแทนได้ เช่นเดียวกับกรณีชาวต่างชาติ

กรณีคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีโชินิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งสามารถให้ผู้anagerหรือผู้จัดการคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีโชินิติบุคคลหรือวิสาหกิจชุมชนหรือผู้จัดการมรดก นำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่กรมจัดส่งให้ทางไปรษณีย์พร้อมทั้งแนบเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้แทนที่ขอด้วยกฎหมายติดต่อเพื่อขอรับเงินคืนภาษีได้ที่ธนาคารภายในวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเช่นกัน

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงระบบเพื่อสามารถให้บริการสำหรับผู้ขอคืนข้างต้นได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารสนเทศสรรพากร โทร.๑๖๖๑ หรือฝ่ายบริการลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๑๑๑ ๑๑๑๑

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์

เลขที่ ๙๐ ถนนพหลโยธิน ๗ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๓๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔

หรือศูนย์สารสนเทศสรรพากร ๑๖๖๑ (RD Intelligence Center)